

## BÁO CÁO

### Giải trình sáp nhập thôn trên địa bàn xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hôi

Thực hiện Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hôi báo cáo giải trình việc sáp nhập 02 thôn tại xã Đăk Nông, cụ thể như sau:

#### 1. Về việc triển khai sáp nhập các thôn trên địa bàn huyện

- Sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hôi đã xây dựng Kế hoạch 1165/KH-UBND ngày 02/8/2019 về việc triển khai sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn trên địa bàn huyện và chỉ đạo các xã triển khai thực hiện việc sáp nhập thôn. Về quy trình thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã xây dựng đề án, lấy ý kiến của nhân dân (*thông qua các hội nghị thôn*), thực hiện các bước của quy trình sáp nhập thôn và trình HĐND cấp xã thông qua trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

#### 2. Kết quả triển khai thực hiện

Theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, theo đó trên địa bàn huyện có 19 thôn thuộc diện phải sáp nhập.

- Hiện nay có 04 xã đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Sáp nhập: Đăk Ang, Đăk Dục, Đăk Xú, Đăk Kan; hồ sơ có đầy đủ các văn bản theo quy định bao gồm: Biên bản hội nghị thôn (lấy ý kiến trực tiếp của cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn); Đề án sáp nhập, hợp nhất thôn của UBND các xã; văn bản của UBND cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua việc sáp nhập các thôn...

Các thôn sau khi sáp nhập đảm bảo liên thổ, thuận canh, thuận cư, không gây xáo trộn về nếp sống văn hóa và giữ được thuần phong mỹ tục, giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương; đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân địa phương; góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở.

- Hiện còn xã Đăk Nông chưa hoàn thành hồ sơ sáp nhập:

Vì trong quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng đề án và lấy ý kiến của cử tri tại các thôn thuộc diện phải sáp nhập, có 02 thôn của xã Đăk Nông không thống nhất sáp nhập.

+ Thôn Chả Nội II: Tổng số hộ: 87 hộ; Số hộ triệu tập: 87; Số hộ có mặt: 69 hộ dự họp (*đại diện cử tri hộ gia đình*). Trong đó: 43 hộ thống nhất (*chiếm 49,4%*),



26 hộ không thống nhất (*chiếm 50,6%*) so với cử tri đại diện hộ gia đình được triệu tập.

+ Thôn Quảng Nông: Tổng số hộ: 36; Số hộ được triệu tập: 36 hộ (cử tri đại diện hộ gia đình); Số cử tri có mặt: có 22 hộ dự họp; Thống nhất: 04 hộ (*chiếm 11,1%*); Không thống nhất: 18 hộ (*chiếm 88,9%*) so với cử tri đại diện hộ gia đình triệu tập.

Lý do: thôn Quảng Nông là thôn kinh tế mới từ huyện Đại Lộc - Quảng Nam vào sinh sống tại xã Đắc Nông từ năm 2000. Các hộ của thôn Quảng Nông là dân tộc Kinh có phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau nên rất khó khăn trong giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày và tổ chức hội họp của thôn nên khó khăn khi sáp nhập với thôn Chả Nội II đa số là dân tộc bản địa.

Ngày 30/8/2019 UBND xã Đắc Nông có Báo cáo số 58/BC-UBND về việc báo cáo kết quả tổ chức lấy phiếu về đề án sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn xã, trong đó có đề xuất giữ nguyên thôn Chả Nội II vì hiện nay thôn có 87 hộ và 21 hộ chuẩn bị tách hộ mới, theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BNV thì thôn Chả Nội II có trên 100 hộ đủ điều kiện theo quy định; và đề nghị sáp nhập thôn Quảng Nông (36 hộ) với thôn Nông Nhảy II (103 hộ), vì hiện nay thôn Quảng Nông và thôn Nông Nhảy II liền kề với nhau và theo nguyện vọng của đa số cử tri thôn Quảng Nông.

Trên cơ sở báo cáo của UBND xã Đắc Nông, Ủy ban nhân dân huyện trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy thay đổi phương án sáp nhập thôn trên địa bàn xã Đắc Nông (*Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 03/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện*). Ban Thường vụ Huyện ủy có Công văn số 1689-CV/HU ngày 03/9/2019 về việc thống nhất thay đổi phương án sáp nhập thôn trên địa bàn xã Đắc Nông (*thôn Quảng Nông và thôn Nông Nhảy II*).

Ngày 26/9/2019 Ủy ban nhân dân xã Đắc Nông có Báo cáo số 64/BC-UBND về kết quả tổ chức lấy ý kiến của cử tri về Đề án sáp nhập thôn (*Quảng Nông và Nông Nhảy II*). UBND xã báo cáo đến nay vẫn chưa hoàn thành việc lấy ý kiến của cử tri tại 02 thôn (*Quảng Nông và Nông Nhảy II*).

- Thôn Nông Nhảy II: có 103 hộ; số hộ được triệu tập: 103 (*đại diện cử tri hộ gia đình*); số hộ có mặt: 88 hộ.

+ Kết quả lần thứ I (*lấy ý kiến bằng hình thức giơ tay tại cuộc họp*): 05/88 hộ không đồng ý sáp nhập với thôn Quảng Nông chiếm 5,7% (*so với cử tri đại diện hộ gia đình tham dự*); Không thống nhất: 83/88 hộ chiếm 94,3% (*so với cử tri đại diện hộ gia đình tham dự*).

+ Kết quả lần thứ hai: (*Lấy phiếu trực tiếp từng hộ gia đình*), Số phiếu phát ra: 103 (*Cử tri đại diện hộ gia đình*); thu về: 103 phiếu. Kết quả: 35/103 hộ thống nhất sáp nhập (*chiếm 34%*), 68/103 hộ không thống nhất sáp nhập (*chiếm 66%*).

Lý do: Khi sáp nhập thôn Chả Nội II là thôn bản địa, đa số là người dân tộc thiểu số và thôn Quảng Nông là thôn kinh tế mới từ Quảng Nam vào sinh sống, đa số là người dân tộc kinh nếu sáp nhập với nhau rất khó khăn trong giao tiếp, hội họp; phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của mỗi thôn cũng khác nhau nên khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày...



Hướng khắc phục: Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Đăk Nông phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các ban, ngành đoàn thể tiếp tục tổ chức họp, tuyên truyền, vận động nhân dân ở các thôn Quảng Nông và thôn Nông Nhày II nắm được mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của việc sáp nhập các thôn để nhân dân đồng thuận với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Để tiếp tục xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập 2 thôn Quảng Nông và Nông Nhày II trong thời gian đến cho phù hợp.

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum biết, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Trang TTĐT huyện,
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Châu Ngọc Lân**